

Cục Thuế TP Hà Nội: Dẫn đầu cả nước trên 4 mặt công tác

Sau hơn 2 năm tăng tốc bút phá, Cục Thuế TP Hà Nội đã đạt được nhiều thành tích khả quan, nổi bật là đã vươn lên vị trí dẫn đầu về 4 mặt công tác. Đó là nhận định chung của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo và Thứ trưởng Bộ Tài chính kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đỗ Hoàng Anh Tuấn tại Hội nghị tổng kết của ngành thuế Thủ đô diễn ra vào ngày 24/12 vừa qua.

 THANH MAI

Nhiều giải pháp đồng bộ...

Báo cáo tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội - Phi Văn Tuấn cho biết, với ngành thuế Thủ đô, việc triển khai nhiệm vụ của một năm bao giờ cũng bắt đầu từ cuối năm trước đó. Năm 2010 cũng vậy, ngay từ cuối năm 2009, cơ quan thuế các cấp đã chủ động tham mưu trình UBND TP và các quận, huyện giao dự toán thu cho từng cấp đơn vị hành chính với chỉ tiêu và biện pháp phấn đấu cụ thể, tạo cơ sở để thu hút sự "vào cuộc" của cả chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể trên mỗi địa bàn. Thực hiện quản lý theo chức năng, ngành thuế đã thực sự chú trọng đến các công tác tuyên truyền hỗ trợ; quản lý kê khai, kế toán thuế; quản lý nợ và thanh tra, kiểm tra. Trong năm, với việc tập trung hướng dẫn kê khai, quyết toán thuế TNDN, TNCN, hiện đại hoá thu NSNN, nộp hồ sơ khai thuế qua mạng, trang thông tin điện tử, Nghị định 51 và Thông tư 153 về hoá đơn..., Cục Thuế Hà Nội đã thực hiện phát sóng rộng rãi hơn 5.600 tin, bài, chương trình tuyên truyền, 156 lớp tập huấn về cơ chế chính sách mới cho 76.000 lượt người nộp thuế (NNT). Cùng với các hình thức đối thoại, hỗ trợ giải đáp vướng mắc, triển khai hệ thống kios thông tin... cơ quan thuế các cấp đã ngày càng đáp ứng yêu cầu của NNT.

Xác định công tác kê khai, kế toán thuế không chỉ là tiền đề

quan trọng, tạo cơ sở dữ liệu xuyên suốt cho cả quá trình quản lý thuế, mà còn thúc đẩy NNT chấp hành tốt việc kê khai, nộp thuế, từ Cục Thuế đến các Chi cục Thuế đã tổ chức thực hiện đúng quy trình kê khai thuế; tăng cường công tác đôn đốc nộp tờ khai, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện các trường hợp kê khai chưa đúng, không đủ để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời. Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý kê khai, đồng thời giúp DN giảm thiểu thời gian, chi phí, nhân lực và các lỗi sai sót, Cục Thuế Hà Nội đã đưa vào triển khai ứng dụng kê khai mã vạch hai chiều và kê khai qua mạng Internet. Thiện ý này đã được NNT đón nhận, thể hiện bằng việc có tới 92% các DN, hộ kinh doanh nộp tờ khai thuế đúng hạn, số tờ khai nộp chậm, mắc lỗi số học ngày càng giảm, tác động tích cực đến số thu thuế trong kỳ.

Với nỗ lực tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra dựa trên phương pháp quản lý rủi ro, trong giai đoạn 2006-2010, Cục Thuế đã hoàn thành 5.229 cuộc thanh tra DN, qua đó đã xử lý truy thu và phạt sau thanh tra 1441,7 tỷ đồng, thu hồi 11,3 tỷ đồng tiền hoàn thuế. Riêng năm 2010, thực hiện thanh tra tại 694 DN, cơ quan thuế đã thu hồi cho ngân sách 228 tỷ đồng. Cũng trong 5 năm, ngành thuế đã tiến hành kiểm tra 478.157 lượt hồ sơ khai thuế và 13.029 cuộc kiểm tra tại DN, qua đó đã điều chỉnh tăng 53 tỷ đồng và truy thu, xử phạt để



nộp vào ngân sách hơn 920 tỷ đồng. Riêng năm 2010, các thông số tương ứng là 74.972 hồ sơ, 1.583 DN, số thuế chênh lệch điều chỉnh tăng gần 17 tỷ đồng, số tiền thu hồi cho ngân sách khoảng 181 tỷ đồng.

Đối với công tác quản lý nợ, cùng với việc triển khai tích cực quy trình quản lý và cưỡng chế nợ thuế, Cục Thuế Hà Nội đã coi trọng các biện pháp động viên, thuyết phục, nhờ đó số nợ thuế đến thời điểm 31/12/2010 chỉ còn chiếm tỷ trọng 4,6% trong tổng thu ngân sách.

... đã tạo nên kết quả nổi bật

Đánh giá đúng mức những cố gắng nỗ lực của đội ngũ 3.500 CBCS, Thứ trưởng Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn khẳng định: qua 1 năm phấn đấu vượt qua khó khăn, ngành thuế Hà Nội đã hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ mà Thành uỷ, UBND, Bộ Tài chính đã giao, trong đó, có 4 nhiệm vụ mà ngành thuế Hà Nội đang dẫn đầu toàn quốc: Một là, dẫn đầu về hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2010 với mức vượt 15,9% dự toán pháp lệnh, 11% dự toán HĐND giao, tăng 19,1% so với thực hiện 2009. Điều đáng mừng là không chỉ có năm 2010 mà cả giai đoạn 2006-2010, Cục Thuế Hà Nội luôn có tốc độ tăng thu đạt cao (24%) so với mức bình quân chung của cả nước



(22,5%). Hai là, dẫn đầu về xử lý nợ đọng, trong khi toàn quốc phần đầu đưa tỷ trọng nợ thuế trong tổng thu NSNN đạt mức 5,5%, với tỷ lệ 1% tương đương với 5.000 tỷ đồng, thì Hà Nội đã có một kết quả đáng khích lệ khi đưa chỉ số này xuống 4,6% với tỷ lệ 1% tương đương với 1.000 tỷ đồng. Ba là dẫn đầu về thực hiện cải cách và hiện đại hoá với 4.600 DN trên địa bàn đã thực hiện kê khai thuế qua mạng (cả nước có 6.200 DN); với việc thực hiện thu thuế qua ngân hàng tại 29 các đơn vị trực thuộc; với việc kết nối thông tin giữa các cơ quan thuế - kho bạc - tài chính - hải quan và triển khai thí điểm phương thức quản lý thu mới đối với thuế TNCN đạt hiệu quả. Bốn là dẫn đầu về xây dựng lực lượng, giải quyết khiếu nại của người dân. Từ con số 400 đơn thư khiếu nại mỗi năm, Cục Thuế Hà Nội đã phấn đấu giảm xuống 200 và năm 2010 chỉ còn 76 đơn thư, trong đó trên 80% các vụ việc đã được giải quyết.

Khẳng định những kết quả khả quan của nhiệm vụ công tác thuế không chỉ đóng góp tích cực cho sự phát triển của Thủ đô Hà Nội, mà còn cho sự lớn mạnh của cả nước, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng, đồng thời bày tỏ thiện ý sẽ giành những phần thưởng xứng đáng, kịp thời

cho những thành tích vượt bậc của Cục Thuế Hà Nội.

Phấn đấu dẫn đầu 6-7 lĩnh vực

Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo nhận định: năm 2011 với ý nghĩa là năm mở đầu của kế hoạch 5 năm 2011-2015, cũng là năm mở đầu thập kỷ mới, nhiệm vụ công tác thuế sẽ phải gánh vác những trọng trách nặng nề hơn, khi phải động viên đủ tiềm lực cho mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, cho sự tăng trưởng kinh tế cả về chiều rộng và chiều sâu, để đến năm 2020, Hà Nội trở thành thành phố công nghiệp phát triển. Trong ý chí mong muốn ngành thuế Thủ đô sẽ nỗ lực phát triển cao hơn nữa, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đề nghị trong năm ngân sách 2011, Cục Thuế Hà Nội cần phấn đấu thu ngân sách đạt 107 ngàn tỷ đồng, vượt 7 ngàn tỷ so với dự toán pháp lệnh. Về cải cách và hiện đại hoá, Cục Thuế cần tập trung thực hiện tốt 5 việc:

Thứ nhất, củng cố và nâng cao chất lượng đối với 4.600 DN đang kê khai thuế qua mạng, đảm bảo mọi giao dịch phải được thực hiện trên môi trường số hoá, đồng thời mở rộng để năm 2011 có thêm 9.300 DN tiếp tục triển khai, đạt tỷ lệ 1/10 số DN kê khai điện tử. Với các DN vừa và nhỏ không có điều kiện kê khai qua mạng trực tiếp, ngành thuế phải tạo điều kiện

để họ kê khai điện tử thông qua các đại lý thuế, phấn đấu ngay trong năm 2011, có 10.000 DN và tiến tới 56% các DN nhỏ trên địa bàn được áp dụng kê khai thuế điện tử qua các đại lý.

Thứ hai, ngoài 93 ngàn DN, ngành thuế phải có kế hoạch vận động để 150 ngàn hộ kinh doanh mở tài khoản tại 24 chi nhánh ngân hàng đã ký kết, phấn đấu hết năm 2011 có 1/3 các hộ kinh doanh của Hà Nội thực hiện dịch vụ nộp thuế qua ngân hàng

Thứ ba, quản lý tốt kê khai, quyết toán thuế TNCN, phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, nhất là về nguồn nhân lực để vận hành tốt hệ thống hạ tầng tiên tiến đã được đầu tư, phục vụ đắc lực cho công tác quản lý.

Thứ tư, cần sớm tiến hành tổng kết các hoạt động của đội thuế xã phường và uỷ nhiệm thu để có đánh giá trình các cấp có thẩm quyền thay đổi cơ bản, bởi hiện tại, với tiến trình hiện đại hoá ngày càng nhanh đã cho thấy phương thức tổ chức của mô này không còn phù hợp.

Thứ năm, Cục Thuế Hà Nội phải đầu tư mạnh hơn vào việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về NNT, thực hiện cơ bản quản lý rủi ro trên nguyên tắc tự động tích hợp, đảm bảo đưa công tác ứng dụng CNTT vào thực chất để tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi cho NNT, giảm được thời gian, chi phí cho việc chấp hành nghĩa vụ với NSNN.

Trong khi nhắc nhở ngành thuế Thủ đô tiếp tục phát huy 4 mặt dẫn đầu, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cũng đề nghị Hà Nội phải giành thêm vị trí đầu tàu trong các công tác: thanh tra, kiểm tra; quản lý đất đai; triển khai cơ chế mới về hoá đơn; xây dựng bộ máy nguồn nhân lực với 80-85% CBCC có trình độ đại học vào năm 2015, phấn đấu đến hết năm 2011, Cục Thuế Hà Nội có từ 6-7 mặt công tác dẫn đầu ngành thuế toàn quốc ■